

ถ้วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๐๐๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรปราการ ๑๔ โรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการกิจกรรมตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันเสาร์ ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์ เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน มุ่งส่งเสริมให้ทุกองค์กรเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน พร้อมอนุวัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการงานวันเด็กแห่งชาติในทุก ๆ ปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ และกำหนดให้ทุกองค์กรของสังคมร่วมรณรงค์ ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้พิจารณามอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เพื่อยกย่องชมเชยนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. แจงรายชื่อ-สกุล นักเรียนทุกคนตามกิจกรรมสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ โทร. ๐๘๙-๗๐๙๑๒๑๑ หรือ E-mail : porn123ka@gmail.com

๒. นักเรียนตามข้อ ๑ กำหนดรับมอบเกียรติบัตรในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ เวทีจัดงาน สนามกีฬาากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะแจกรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง หากโรงเรียนไม่ประสงค์จะนำนักเรียนเข้ารับมอบเกียรติบัตรตามกำหนดการดังกล่าว ขอให้โรงเรียนแจ้งให้ทราบด้วย และให้นำมอบในโอกาสและสถานที่ที่เหมาะสม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ ศรีสูงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๙-๔๙๐๕๔๗๑

บัญชีรายการกิจกรรมที่เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร) เข้าร่วมการแข่งขันระดับ สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	สาระ/กลุ่มสาระ	กิจกรรม	ระดับชั้น	รายชื่อนักเรียน
๑	บ้านหว้านใหญ่	หว้านใหญ่	ศิลปศึกษา	การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย	ป. ๑-๖	
๒	บ้านนาขามข้อม วิทยาคม	หว้านใหญ่	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน	ป. ๔-๖	
๓	บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑	คำชะอี	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	การประกวดหนังสือเล่มเล็ก	ป. ๔-๖	
๔	บ้านหนองบง	คำชะอี	ปฐมวัย	การเล่านิทานประกอบสื่อ	ปฐมวัย	
๕	บ้านนาโพธิ์	ดอนตาล	เรียนร่วม-ศิลปะ	การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	ม. ๑-๓	
๖	บ้านมาตะแบง ๑	เมืองมุกดาหาร	เรียนร่วม-การงาน อาชีพฯ	การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภท บายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้	ไม่กำหนด ช่วงชั้น	
๗	นราธิป-พร้อยสุพิน บ้านโคกตะแบง	เมืองมุกดาหาร	สังคมศึกษา ฯ	การประกวดเพลงคุณธรรม	ป. ๑-๓	
๘	ชุมชนบ้านหนองบัว	ดงหลวง	สังคมศึกษา ฯ	การประกวดสวดมนต์แปล	ม. ๑-๖	
๙	บ้านป่าเตย	นิคมคำสร้อย	สุขศึกษาและพล ศึกษา	การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา	ม. ๑-๓	
๑๐	เทศบาล ๒ วัดนิรมิต	เมืองมุกดาหาร	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี	การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ	ป. ๑-๖	
๑๑	มุกดาลัย	เมืองมุกดาหาร	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม	ม. ๑-๓	
๑๒	ร่วมเกล้า	ดงหลวง	กิจกรรมท้องถิ่น	การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)	ม. ๑-๓	
๑๓	บ้านบะ	นิคมคำสร้อย	เรียนร่วม- ภาษาไทย	การแข่งขันก่อนอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ	ไม่กำหนด ช่วงชั้น	
๑๔	บ้านโพธิ์สว่าง	เมืองมุกดาหาร	การงานอาชีพและ เทคโนโลยี	การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ในห้องถิ่น	ม. ๑-๓	
๑๕	บ้านนาโพธิ์	ดอนตาล	เรียนร่วม- ภาษาไทย	การแข่งขันก่อนอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	ไม่กำหนด ช่วงชั้น	